

## BCPต้นBBGIเข้าเทรด ซู1.5พันล้านผลิตเพิ่ม

**กนฺหุัน** - BCP เร่งแผนดันบริษัทย่อย BBGI เข้าตลาดหุ้น ระดมทุนออฟแกลง ระยะยาว พร้อมอดีตคิดบ 1.55 พันล้านบาท เพิ่มกำลังผลิตเอทานอล-ไบโอดีเซล กระจายทางโยเงินเพิ่ม → → → **อ่านหน้า 8**



»» พงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์

### ➔ BCP (ต่อจากหน้า 1)

แถมคู่มือศึกษาทำโปรดัคต์ไบโโพลาสติก คาดชัดเจนครึ่งหลังปี

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังักัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า บริษัทมีแผนนำบริษัท BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หลังล่าสุดได้มีการยื่นแบบแสดงคำขอข้อมูล (ไฟลิ่ง) กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรอบเวลาการเข้าเทรดที่ชัดเจนนั้นคงต้องรอทางหน่วยงานดังกล่าวพิจารณา

ปัจจุบันบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 3,615 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท หรือ 723 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 2,532 ล้านบาท หรืออยู่ที่ 506.40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้กับทางผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป (IPO) เพื่อระดมทุนนำเงินที่ได้มาใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียนในอนาคต

ทั้งนี้ BBGI มีแผนทุ่มงบลงทุนราว 1.55 พันล้านบาท รองรับการผลิตกำลังผลิตเพิ่มเติม แบ่งเป็นการเพิ่มกำลังผลิตเอทานอลอีก 3 แสนลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่ผลิตได้ราว 5 แสนลิตรต่อวัน เป็น 8 แสนลิตรต่อวัน คาดใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท น่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2562, การเพิ่มกำลังผลิตเอทานอลอีก 7 หมื่นลิตรต่อวัน ปัจจุบันที่ผลิตได้ 9.3 แสนลิตรต่อวัน คาดเปิดผลิตได้ช่วงปี 2562 เช่นกัน

ซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการในพลังงานในอนาคตที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งเงินทุนดังกล่าว นั้นส่วนหนึ่งคงมาจากกระแสเงินสดในการดำเนินงาน ธุรกิจและที่เหลือคงมาจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO

### ● ชุมทำไบโโพลาสติก

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารองรับการขยายการลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ไบโโพลาสติก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโปรดักต์ประเภทต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งคาดใช้งบลงทุนอยู่ที่ราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ หวังช่วยขยายช่องทางสร้างรายได้ในระยะยาวอีกทางหนึ่ง เชื่อคงจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เพื่อพิจารณาอนุมัติและน่าจะมีความชัดเจนช่วงครึ่งหลังปี 2561

“เรามีวิสัยทัศน์มุ่งการเป็นกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางยั่งยืน ซึ่ง BBGI มีเป้าหมายที่จะขยายทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ โดยมุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Product) เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว นำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในอนาคตต่อไป” นายพงษ์ชัยกล่าว

อนึ่ง บริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ BCP ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนกับทางกลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL โดย BCP ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วน 60% และ KSL ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

ปัจจุบัน BBGI เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศไทย และถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลที่ใช้กาน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ, บริษัท บางจากไบโเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังสดและมันสำปะหลังเส้น, บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไบโอดีเซล โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต